

# Thư Mời!

## Quý Khách hàng thân mến!

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS là chủ đầu tư hai dự án lớn: Khu du lịch Sinh thái hồ Đồng Thái và Khu Trung tâm liên hợp Du lịch và Thể thao Sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng (Sân golf Hoàng Gia) tại huyện Yên Mô và thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

Sau 5 năm (2010 - 2015), kể từ ngày khai trương sân golf Đồi Vua 18 hố đầu tiên nằm trong tổ hợp 3 sân của Dự án, Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia - Ninh Bình đã luôn đồng hành cũng như nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái của quý Hội viên và khách hàng. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia cũng rất vinh hạnh được đón nhận những tình cảm đóng góp ý kiến của Quý Hội viên và Khách hàng về việc bổ sung và nâng cao chất lượng dịch vụ của sân. Do đó trong thời gian qua, Công ty chúng tôi đã có nhiều nỗ lực cải thiện, đổi mới và cung cấp những dịch vụ golf tốt nhất để phục vụ Quý Hội viên và Quý Khách thân thiết, cụ thể như: Xây dựng nhà Câu lạc bộ mới đạt tiêu chuẩn chất lượng 4 sao đáp ứng các tiện ích cho tổ hợp dự án Sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng, hoàn thiện hệ thống đường vào sân Golf, chăm sóc cỏ, mặt sân đạt chất lượng tốt nhất, cải tạo cảnh quan gắn liền với tự nhiên, hướng tới sự thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm tới những vấn đề an sinh xã hội cũng như chuẩn bị kế hoạch khởi công Sân golf Hoàng Hậu 18 lỗ giai đoạn 2 của Dự án... v.v.

Để thể hiện sự cảm ơn sâu sắc tới Quý Hội viên và Quý Khách hàng về những tình cảm thân tình mà quý vị đã dành cho Sân golf Hoàng Gia, Công ty chúng tôi triển khai "**Chương trình phát hành thẻ tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 5 năm khai trương Sân golf Đồi Vua và khánh thành nhà Câu lạc bộ Sân golf Hoàng Gia (Dự kiến tháng 7/2015 sẽ đi vào hoạt động)**". Đây chính là cơ hội để chúng tôi có dịp trân trọng mời những vị khách yêu thích môn thể thao đẳng cấp nhưng chưa sở hữu thẻ golf hội viên trở thành Hội viên thân thiết của Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia.

Quý khách hãy để chúng tôi có cơ hội được chăm sóc quý khách vì chúng tôi mong muốn mang tới cho Quý khách những quyền lợi và dịch vụ tốt nhất khi trở thành Hội viên của CLB Golf Hoàng Gia - Ninh Bình.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CPĐT PV-INCONESS**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dào Phong Trúc Đại*